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ผู้มาประชุม 
 1. นายศุภกร  ศรีศักดา  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน 
 2. นางมีนา  กิติชานนท์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ว่าที่ ร.ต.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง 
 4. นายนิติธร  เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 5. นายวัชระ  พันธ์ุผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง 
 6. นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันป่าตอง 
 7. นายสร้อย  พุทธโส  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสะเมิง 
 8. นายวรวัฒน์  สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม 
 9. นายพิสุทธ์ิ  คงพันธ์ุ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง 
 10. นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย  
 11. นายนิวาส  หล้าเต็น  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง 
 12. นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย 
 13. นายกรีฑา  สุภาพพรชัย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด 
   14. นายอดุลย์  ปัญญา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด 

 15. นางสาวรสรินทร์ ดุษดินทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพร้าว 
 16. นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง 
 17. นางออมสิน  บุญวงษ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง 
 18. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย 
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 20. นางนิรมล  บุญชู  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ 
 21. นางสาวประภาภรณ์ คําโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ออน 
 22. นางสาวปรียา วรรณฤทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี 
 23. นางวิไลลักษณ์ สุขสาย   ผู้อํานวยการกศน.อําเภอแม่แจ่ม 
  24. นางสาวสุทธินี  จับใจนาย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชียงดาว 
 25. นางสาววิจิตร กันทาโย  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเวียงแหง 

 26. นางณัชชา  ทะภูมินทร์        ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ 
  27. นางเดือนฉาย ธาตุอินจันทร์ (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
  28. นายวิรัตน์  คงดี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 29. นางสุวภี  คงดี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
 30. นางนฤมล  พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 31. นางชฎาภรณ์ เกตุสม  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 32. นางดวงนภา  ชินจิรัฐติกาล      นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
 33. นายพุธชรัช  อรรถวสุ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางวัฒนีย์  พัฒนีย์กานต์  ครู คศ.3 กศน.อําเภอหางดง 
 2. นางสาวอิสรีย์  คงวัฒนเศรษฐ์  ครู คศ.2 กศน.อําเภอหางดง 
 3. นางสุนีย์  ธาตุทอง   ครู คศ.2 กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 4. นางเยาวลักษณ์ โฟล์คเมอร์  ครู คศ.2 กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  
 5. นางนพรัตน์  รองราช   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอจอมทอง 
 6. นางนพมาศ  พรหมแก้ว  ครู ศศช. กศน.อําเภอจอมทอง 
 7. นายจักรพันธ์  แก้วเมืองมา  ครูอาสาฯ พ้ืนที่ปกติ กศน.อําเภอแม่วาง 
 8. นายชโย  ใจเรือน   บรรณารักษ์ กศน.อําเภอแม่วาง 
 9. นางเกศดา  ใจหอม   ครูอาสาฯ พ้ืนที่ปกติ กศน.อําเภอเชียงดาว 
 10. นางสาวเจนจิรา ทาเขียว   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อําเภอเชียงดาว 
 11. นางนิจนาถ  แก้วทับทิม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 12. นางสาวมงคลทิพย์ ใจอินผล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13. นางสาวกิตติคุณ หล้าเต็น   นักจัดการงานทั่วไป 
 14. นางสาววิลาวัณย์ วิโสจสงคราม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายศุภกร  ศรีศักดา  ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานกล่าวเปิดการประชุมและ
เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 1.1 การจัดงานกฐินพระราชทาน ประจําปี 2558 รอบนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2558  แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่ที่ชัดเจน 
 1.2 สืบเน่ืองจากการจัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ    
2 เมษายน 2558  ระหว่างวันที่  21 - 23 มกราคม 2558  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ     
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะของ
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ได้เห็นผลงานการจัดนิทรรศการของสํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้ขอเชิญให้ไปจัดนิทรรศการในงานของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็น
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงให้องค์กร กศน.  จึงได้มอบหมายให้
นายจารุเศรษฐ์  อรุณสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย  นายกรีฑา สุภาพพรชัย ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอดอยสะเก็ด และนางชฎาภรณ์ เกตุสม ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว จึงขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดนิทรรศการคร้ังน้ีและสร้างช่ือเสียงให้กับ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.3 การจัดงานกาชาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ณ สํานักงานกาชาด กรุงเทพมหานคร สําหรับปีน้ี
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 โดยกระทรวงศึกษาธิการมอบให้สํานักงาน กศน. 
เป็นเจ้าภาพจัดในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  งานน้ี
เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้สํานักงาน กศน. แต่ละจังหวัดนําสินค้าที่มาจากผลผลิตศูนย์ฝึกอาชีพ
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ชุมชนของแต่ละจังหวัดไปจําหน่าย  ในส่วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบให้ นางวิไลลักษณ์ 
สุขสาย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แจ่ม นําผ้าทอสีธรรมชาติไปร่วมจําหน่าย  
 1.4 การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องบทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเช่ือมโยงการเรียนรู้
ระหว่างวัยโดยเน้นผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เก่ียวข้องทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการทําให้งานผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมงานประชุมที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ต้องทํางานกลับดึกกันทุกวัน 
ขอขอบคุณทุกคนที่ทําให้งานผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ กศน.อําเภอสันป่าตอง กศน.อําเภอหางดง และ 
กศน.อําเภอดอยสะเก็ด ที่ดูแลผู้เข้าร่วมงานประชุมในการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับความช่ืนชมทุกแห่ง 
 1.5 งานกีฬา กศน. ระดับภาค น่าจะเกิดขึ้นแน่นอน และได้วนกลับมาที่กลุ่มศูนย์หล่ายดอยอีกครั้ง 
ซึ่งสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับธงต่อจากจังหวัดพิจิตรเมื่อปีที่แล้ว ส่วนระดับประเทศมีแนวโน้ม
ในการจัดประมาณครึ่งต่อคร่ึง เพราะต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจํานวนมาก การจัดงานกีฬาที่จังหวัดชลบุรี
ใช้เงินงบประมาณไปประมาณสองล้านกว่าบาทรวมค่าใช้จ่ายของทั้งนักกีฬาและผู้รับเข็ม  
 1.6 แนะนําผู้อํานวยการ กศน.อําเภอใหม่  ได้แก่ กศน.อําเภอดอยเต่า และ กศน.อําเภอเวียงแหง 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการบริหารงานของสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 

นางณัชชา ทะภูมินทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า ได้กล่าวแนะนําตัว ดังน้ี 
 ได้ย้ายมาจาก กศน.อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพ่ือมาดูแลครอบครัว จึงขอฝากตัว และ           
ขอคําช้ีแนะจากผู้บริหาร และบุคลากรในสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

นางสาววิจิตร กันทาโย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเวียงแหง ได้กล่าวแนะนําตัว ดังน้ี  
 เดิมเป็น ครู คศ. 3 สังกัด กศน.อําเภอสันกําแพง  ซึ่งต่อมาสอบได้เป็น ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ
เวียงแหง  ยินดีรับคําช้ีแนะจากทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 และมีมติให้พิจารณาแก้ไขข้อความดังต่อไปน้ี 
 2.1 วาระการประชุม  หน้าที่ 1 จากข้อความ “วันที่ 5–6 กุมภาพันธ์ 2558” แก้เป็น “วันที่ 5–6 
มีนาคม 2558” 
 2.2 ระเบียบวาระที่ 5 หน้าที่ 11 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 2 จากข้อความ กศน.อําเภอ "กัลป์ยาณิวัฒนา" 
แก้เป็น กศน.อําเภอ "กัลยาณิวัฒนา"  

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเร่ืองสืบเน่ือง 
ดังน้ี 
 3.1 เรื่องการทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ กกต. ได้ติดต่อผู้อํานวยการ กกต. แล้ว จะนัดหมายใน
เพ่ือปรึกษาหารือในเร่ืองน้ีกันต่อไป  และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 จากการประชุมผู้บริหารระดับกลุ่ม
จังหวัด โดยมีนายดิศกุล  เกษมสวัสด์ิ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน  ได้เสนอให้มีการทบทวนการทํา
บันทึกข้อตกลงกับ กกต. ในระดับประเทศ โดยจะนําเรื่องที่ทําบันทึกข้อตกลงทั้งหมดมาทบทวนใหม่ ใน
เรื่องของขั้นตอน และขอบเขตในการทํางานร่วมกันเพ่ือให้เป็นการแก้ปัญหาพร้อมกันทั่วประเทศต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 4.1 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมของผู้อํานวยการกลุ่มศูนย์จังหวัดทุกเดือน
โดยมีเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเพ่ือติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีข้อมูลคร่าว ๆ ดังน้ี 
  - การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2558  มีความเสี่ยงหลายแห่งที่จะดําเนินการไม่ทัน ทําให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า
ร้อยล้านบาท ซึ่งสาเหตุมีหลายประการทั้งในการกําหนดราคากลางท่ีเกินวงเงินที่อนุมัติทําให้ต้องขอเงินเพ่ิม
แต่ไม่มีเงินงบประมาณเพ่ิมให้จึงทําไม่ได้ การทักท้วง TOR ทําให้เกิดความล่าช้า การดําเนินการ e-Auction 
โดยมีผู้ค้ามาเพียงรายหรือสองราย และมีการฮ้ัวกัน  
  - การรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของประเทศในระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด 
ซึ่งกลุ่มหล่ายดอย เบิกจ่ายได้เพียง 29 %   
 ในทุกเดือนจะมีการรายงาน Top Ten และ Top Late ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจาก
ทั้งหมด 92 หน่วยงาน สําหรับ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่มีการเบิกจ่าย ดังน้ี 

 - งบดําเนินงาน ไม่อยู่ใน Top Ten และ Top Late แต่จะอยู่ท้าย ๆ  
 - งบรายจ่ายอ่ืน อยู่ใน Top Late ซึ่งดูได้จากระบบ GF  เบิกได้ 10.69%   

  - ค่าหนังสือเรียน  เบิกได้ลําดับที่ 60  
  - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เบิกได้ลําดับที่ 59 
  - ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เบิกได้ลําดับที่ 61  
 จึงขอความร่วมมือ กศน.อําเภอทุกแห่งเมื่อจัดกิจรรมแล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือให้อัตราการเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 4.2 สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ กศน.อําเภอ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 
ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายของแต่ละอําเภอ แต่ละกิจกรรม เพ่ือให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเร่งรัดจัดกิจกรรม รวมทั้งเบิกจ่ายโดยเร็ว โดยภาพรวมท่ีสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่   
มีอัตราการเบิกจ่าย สรุปได้ ดังน้ี 
 1) ค่าหนังสือเรียน โดยเฉลี่ยใช้ไป 91.93%  ซึ่งได้ผูกพันไปแล้ว  สําหรับเงินที่เหลือหากใช้
ตอนน้ีก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอจึงจะแจ้งคืนสํานักงาน กศน.  
 2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉล่ียใช้ไป 58.59 % ซึ่งวัตถุประสงค์คือให้ใช้เงินพัฒนาผู้เรียน
ภายในภาคเรียนน้ัน เพราะถ้าเงินเหลือไปรวมกับภาคเรียนต่อไปจะทําให้ผิดวัตถุประสงค์ของเงิน  
 3) ค่าจัดการเรียนการสอน โดยเฉล่ียใช้ไป 73.68%  มีหลายอําเภอที่เบิกได้ตํ่ากว่า 50% 
จะต้องบริหารเงินงบประมาณในแต่ละภาคเรียนให้ดีด้วย 
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยเฉลี่ยใช้ไป 20.38%  มีผูกพันไว้น้อยมาก
มีหลายอําเภอที่ผูกพันและส่งเรื่องเบิกเงินเข้าจังหวัดไปแล้ว สําหรับอําเภอที่ยังไม่ส่งเรื่องเบิกเงินขอให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายด้วย 
 5) การส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยเฉล่ียใช้ไป 34 %  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 
 6) ทักษะชีวิต โดยเฉล่ียใช้ไป 35.11%  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 
 7) เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉล่ียใช้ไป 25.31%  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 
 8) การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) โดยเฉล่ียใช้ไป 74.69%   
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 9) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยเฉล่ียใช้ไป  32.01% ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย  
 10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน ขอให้กศน.อําเภอ
อมก๋อยหารือกับผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 
 11) ค่าซ่อมแซม ศศช. ในพ้ืนที่ทรงงาน เน่ืองจากว่าเงินมา 50% จึงจัดให้ 2 อําเภอ คือ กศน.
อําเภอแม่แจ่ม และ กศน.อําเภออมก๋อยก่อน ซึ่งอมก๋อยมีครูถวายฎีกาเร่ืองความเดือดร้อนและขอ
งบประมาณค่าซ่อมแซม ศศช.ด้วย จึงเร่งดําเนินการให้งบประมาณ ศศช.ที่ครูถวายฎีกาเรื่องความเดือดร้อน
ดังกล่าวซึ่งบางแห่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ของบประมาณซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
 12) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด (ม.6 ใน    
8 เดือน) โดยเฉล่ียใช้ไป 12.32% 
 13) ค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน อําเภอใดยังไม่ได้ดําเนินการขอให้เร่งดําเนินการด้วย 
 14) ค่าหนังสือพิมพ์ของ กศน.ตําบล โดยเฉล่ียใช้ไป 60.51% 
 15) ค่าหนังสือสําหรับ กศน. ตําบล 19 แห่ง ตําบลละ 15,000 บาท อําเภอใดยังไม่ได้ซื้อ 
ขอให้เรง่ดําเนินการด้วย 
 16) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เรื่องการขยายพ้ืนที่ไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งมีหลายพ้ืนที่ระบุว่า
หนังสือพิมพ์ส่งไม่ถึงเป็นประจําวัน จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบ ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องน้ีด้วย 

นางสาวสุทธินี จับใจนาย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชียงดาว  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จะเบิกเป็นค่าตอบแทนครูชาวบ้าน  ส่วนกิจกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต อยู่ระหว่างดําเนินการ 

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 - กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ได้ดําเนินการทําฝายแม้ว  แนวกันไฟ  และปุ๋ยชีวภาพ  
 - สําหรับงบประมาณค่าซ่อมแซม ศศช. มีปัญหาเร่ืองจํานวนเงินที่จัดสรรไปสลับกับอําเภอแม่แจ่ม
เน่ืองจากคร้ังแรก ได้จัดสรรให้ 100,000 บาท จึงได้วางแผนในงบประมาณ 100,000 บาท และหลังจากน้ัน
ได้เปลี่ยนงบประมาณเป็น 650,000 บาท จึงได้ให้ครูที่ถวายฎีกามาร่วมทําแผนการดําเนินการกันใหม่อีก
ครั้งหน่ึง 
 - เรื่องครูถวายฎีกาเป็นความเข้าใจผิดของครูซึ่งในวันที่ผู้แทนพระองค์เอาถุงยังชีพไปแจกได้
สอบถามครูว่าต้องการอะไรให้เขียนมา โดยได้แนะนําการใช้ภาษาในการเขียนให้ครูเขียนตามน้ัน ซึ่งครู     
ไม่ทราบว่าเป็นการถวายฎีกาและครูไม่ได้มีความต้องการท่ีจะถวายฎีกาแต่อย่างใด เพียงแต่เข้าใจผิดว่าหาก
ไม่เขียนว่าต้องการอะไรก็จะถูกตําหนิว่าไม่มีการคิดพัฒนางาน 
 - ค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์กําลังดําเนินการส่งคุณลักษณะที่ต้องการให้สํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ดําเนินการประกาศสอบราคา  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์หากดําเนินการล่าช้าอาจจะทําให้เสียหายได้  ขอให้เร่งดําเนินการด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

4.3 เรื่องแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         
 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 ที่แจกให้ที่ประชุมในวันน้ีเพ่ือให้ กศน.อําเภอทุก
แห่งนําไปตรวจสอบกับแผนปฏิบัติการของ กศน.อําเภอ และ กศน. ตําบลที่ได้ทําไว้แล้ว ว่าได้ดําเนินการ
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ตามแนวทางนี้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการน้ีจัดทําขึ้นโดยมีคณะทํางานทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
ร่วมกันคิด ซึ่งใช้เวลาในการเรียบเรียงจนได้เป็นแผนปฏิบัติการเล่มน้ี  จึงขอให้ กศน.อําเภอทุกแห่งได้
ตรวจสอบไปพร้อมกัน ดังน้ี  

- หน้า 15 – 18 ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีแนวทางใน    
การดําเนินการที่ชัดเจนไว้แล้ว ขอให้ กศน.อําเภอ นําแนวทางการดําเนินงานน้ีไปดําเนินการตรวจสอบว่า 
หน่วยงาน/กศน.ตําบล ได้ดําเนินการตามน้ีหรือไม่ เพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวข้อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหวังผลภายใน 3 เดือน 
  - หน้า 19 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างการเข้าถึงบริการของรัฐ การ    
ให้โอกาสคนโดยเฉพาะกลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติว่าควรดําเนินการอย่างไร การศึกษาบน
พ้ืนที่สูงได้ระบุชัดเจนในหน้า 21 โดยขอให้พยายามในการดําเนินการตามแนวทางและตัวช้ีวัดดังกล่าวให้
สําเร็จ และจะใช้แผนปฏิบัติการน้ีในการประเมินประจําปีด้วย 
  - หน้า 25 ข้อ 3.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม  การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ power point ของ
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ได้บรรยายในเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุในการประชุม
ระดับภูมิภาคเรื่องบทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างวัยโดยเน้นผู้สูงอายุที่
ผ่านมา โดยได้กล่าวไว้ว่าคนที่เข้าสู่วัยเกษียณจะต้องเรียนรู้ ดังน้ี 
  1) การใช้เทคโนโลยี  
  2) การจัดการเวลา การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ  
  3) การบริหารความม่ันคงในการเงิน 
  4) เตรียมรับมือกับวัย ครอบครัว ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  5) ด้านร่างกายและจิตใจ 
 การเตรียมตัวในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเกษียณอายุ 
  1) หาสิ่งที่มีความสนใจ 
  2) ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ 
  3) ความรู้ทางการเงิน 
  4) การศึกษาธรรมะ อบรมจิตใจ 
 ในอนาคตจะมีคนอายุ 100 ปีมากข้ึน ผู้สูงอายุบางส่วนเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หัวใจ
สลาย หมดที่พ่ึง จึงให้ กศน.ตําบล สํารวจข้อมูลของผู้สูงอายุในชุมชน และจัดกิจกรรมหรือเน้ือหาให้  โดย
กลุ่มผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือคนที่มีศักยภาพ (sharing) และคนที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ 
(caring) ซึ่งเป็นที่มาของคําว่า caring & sharing  คนที่ต้องการช่วยเหลือให้ดูแลและจัดการศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและดูแลตัวเองได้มากขึ้น และให้คนที่มีศักยภาพมาดูแลผู้ที่ต้องการการดูแล  การมีโอกาสใน
การเข้าถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุของ กศน. อยากให้มาเรียน
เหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจ เรียนแล้วมีความสุข ไม่เครียด 

ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น กศน.จะมีบทบาทมากขึ้น หากจะ
เตรียมการในการดําเนินการและรองรับเรื่องน้ีให้มีความสําคัญมากย่ิงขึ้นน้ัน สถานศึกษาในแต่ละแห่งมี
ความพร้อมที่แตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละแห่ง หากวางแผนที่จะให้เรื่องน้ีขับเคลื่อนไปอย่างพร้อมกัน
ให้เป็นภาพรวมขององค์กร ควรจะมีคณะทํางานเพ่ือวางแผนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือพัฒนาต่อไป  
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นายนิติธร เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 จากการประชุมนานาชาติที่ผ่านมา ประเทศเพ่ือนบ้านมีการดําเนินการไปแล้วพอสมควร แต่ใน
ประเทศไทยยังค่อนข้างเพิกเฉยกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งท้ายที่สุดจะไขว่คว้าภายหลังเมื่อคนอ่ืนทําไปแล้วหรือทํา
แล้วคนอ่ืนเอาไปขึ้นป้ายเป็นของเขาก็อาจเป็นได้ หน่วยงานหลักในการดําเนินการจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่น
รับผิดชอบโดยตรง เช่น เบ้ียยังชีพ เป็นต้น แต่ไม่ได้เล็งเห็นมิติของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ หาก
หน่วยงาน กศน. จะผลักดันในเรื่องน้ีควรมีการกําหนดเป้าหมายหรือ Road Map ในระยะ 2-3 ปี โดยทํา
กิจกรรมในรูปแบบตามแนวทางของดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และควรมีองค์ความรู้ใหม่       
มีหลักสูตรที่หลากหลายมากกว่าในปัจจุบัน 

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 กศน. น่าจะมีกระบวนการ รูปแบบเฉพาะที่เป็นของ กศน. ให้มีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเน่ืองและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มผู้สูงอายุของ กศน.อําเภอ
สารภี ในเรื่องของสุขภาพอนามัยจะร่วมมือกับสาธารณสุข ด้านส่งเสริมอาชีพก็จะร่วมกับเทศบาล         
ส่วนการศึกษาพื้นฐานก็จะมีกลุ่มที่เรียนกับ กศน. เมื่อเรียนจบมีการให้รางวัล เช่น ถ้าเรียนจบก็มีงานให้ทํา 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เทศบาลจะเป็นหน่วยงานหลัก หาก กศน.ต้องการเป็นหน่วยงานหลักจะต้องคิด
กระบวนการออกมาให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับด้วย 
นายวัชระ พันธุ์ผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การดําเนินการเก่ียวกับผู้สูงอายุดําเนินการได้ยากซึ่งผู้สูงอายุบางคนมียศ มีตําแหน่งไม่เหมือนเด็ก 
ถ้าเราจะทําอะไรให้กับคนสูงอายุเหล่าน้ี ควรจะคิดด้วยว่าอยากให้เขาทําอะไรให้เราบ้าง และควรมีการ
สอบถามข้อมูลก่อนว่าเขาต้องการทําอะไร  

นายสร้อย พุทธโส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสะเมิง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
  ควรจะพิจารณาด้วยว่า กศน.จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้รับ ซึ่งความจริงแล้วผู้สูงอายุยังสามารถ
ทําประโยชน์ให้สังคมได้อีกมากมาย เขาอาจต้องการที่จะเป็นฝ่ายทําประโยชน์ให้คนอ่ืนมากกว่า  

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 มีความเป็นไปได้ในการที่ กศน.จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องน้ี เพราะในส่วนของท้องถิ่นจะมีการแจก
เบ้ียยังชีพเป็นประจําอยู่แล้ว หาก กศน. จะใช้โอกาสน้ีในการนัดหมายกลุ่มผู้สูงอายุและสอบถามว่าผู้สูงอายุ
ต้องการทําอะไรบ้าง โดยให้ทุกอําเภอมาวางแผนร่วมกันและเชิญอําเภอที่ดําเนินการไปแล้วมาช้ีแจงว่าได้
ดําเนินการอย่างไรไปบ้าง จะทําให้เห็นภาพแต่ละกลุ่ม แต่ละพ้ืนที่ได้ 

นางณัชชา ทะภูมินทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 จากการศึกษาดูงานที่อําเภอสันป่าตองเม่ือวานน้ี  ผู้สูงอายุมีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ให้และผู้รับ ส่วนใหญ่    
จะเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีองค์ความรู้ คือผู้เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ โดยจะมีกลุ่มเป็นของตนเอง และ กศน.
เข้าไปเสริมให้ความรู้บ้าง  สําหรับ กศน.อําเภอดอยเต่า ได้เริ่มดําเนินการกับผู้สูงอายุโดยการเข้าไปในช่วงที่
แจกเบ้ียยังชีพ โดยเชิญผู้มีความรู้ไปให้ความรู้โดยจัดกิจกรรมให้ 1 กิจกรรมก่อนที่จะรับเบ้ียยังชีพ โดยเชิญ
นายก อบต.หรือนายกเทศบาลเป็นประธาน สําหรับ กศน.เป็นหน่วยสนับสนุนเพ่ือเสริมและเติมเต็มให้ 

นายนิวาส หล้าเต็น ผู้อํานวย กศน.อําเภอแม่แตง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ทุกอําเภอจะมีโครงสร้างการบริหารงานระดับอําเภอและระดับตําบล มีผู้สูงอายุอําเภอเป็นประธาน 
ผู้สูงอายุตําบลเป็นกรรมการ ซึ่งจะมีการประชุมกันและจะสามารถรู้ความต้องการในแต่ละตําบลท่ีมีความ
หลากหลายแตกต่างกัน เพ่ือนํามาวางแผนการจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการได้ 
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นายอดุลย์ ปัญญา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 หากมีการทําบันทึกข้อตกลงในระดับจังหวัด และประสานมาถึงระดับอําเภอ และระดับตําบล ก็จะ
มีพลังและทํางานได้ง่ายขึ้น   

นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 งาน กศน.ต่อไปกลุ่มเป้าหมายเดิมจะลดลงเรื่อย ๆ และกลุ่มผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เป็นกลุ่มที่
ยังไม่มีใครสนใจให้บริการมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องสุขภาพ การป้องกัน การ
รักษา ส่วนในเรื่องจิตใจ กศน.สามารถเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ได้ อาจจะกําหนดเป็นนโยบายของจังหวัด ทํา
ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน กําหนดเป้าหมายไว้ว่าทุกอําเภอจะต้องมีชมรมผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีอยู่มากมายที่ต้องการรับการสนับสนุนจึงควรเข้าไปบริหาร
จัดการร่วมกัน  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ในปัจจุบัน นับว่าหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักในการดูแลผู้สูงอายุ เน่ืองจากมีการแจกเบ้ียยังชีพ ซึ่ง
นับเป็นการลงทุนที่ไม่มากเพราะเป็นเงินของรัฐบาล ต่อไป กศน. อาจจะลองดําเนินการอําเภอละ 1 ตําบล 
ก่อนในเบ้ืองต้น โดยใช้รูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียน กําหนดว่าอยากให้ผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 
สุขภาพดี จิตใจดี  มีการออกกําลังกาย เพ่ือกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานและจัดทําแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข แต่ให้ กศน.เป็นเจ้าภาพ บริหารในรูปแบบชมรม โดย กศน.เป็นผู้จัด และ
เป็นที่ปรึกษา พยายามขับเคลื่อนให้ดําเนินการให้ได้อําเภอละ 1 ชมรม 
นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 เงินงบประมาณพัฒนาสังคมชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ได้ยาก  แต่สามารถนํามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งดูเป็นรูปธรรมมากที่สุด  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ต้องบูรณาการให้ได้อย่างน้อย 4 งบ คือ งบพัฒนาสังคมและชุมชน  งบเศรษฐกิจพอเพียง งบทักษะ
ชีวิต และงบห้องสมุดประชาชน (ส่งเสริมการอ่าน) 

นายนิติธร  เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 งบประมาณที่ กศน.ได้รับมีจํานวนมากกว่าเบ้ียยังชีพ จึงมีศักยภาพมากพอที่จะอาสานําร่อง โดย
เชิญทุกอําเภอเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ และเชิญรุ่นพ่ีที่สูงอายุหลาย 
คนมาเป็นวิทยากร รวมทั้งมาเป็นผู้รับบริการด้วย และควรจะมีสาขาย่อยในระดับตําบลด้วย โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีหลักสูตรที่บูรณาการเรื่องความสุข ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ
ของกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม แต่ละพ้ืนที่ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 การขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม สามารถดําเนินการได้ทั้ง 2 วิธี วิธีแรกให้แต่ละตําบล ไปหารือกัน
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์  หรือวิธีที่สองคือ ไม่สนใจวิสัยทัศน์ เอากลุ่มคนเป็นหลัก เพ่ือจะทราบว่าแต่ละกลุ่ม
ต้องการอะไร ต้องการเรียนอะไร ต้องการพัฒนาอะไร แต่ขอเสนอให้ใช้วิธีแรกโดยพิจารณาว่าคนส่วนใหญ่
ต้องการอะไรเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนและกิจกรรม ซึ่งจากการศึกษาดูงาน กศน.อําเภอหางดง 
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ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดงได้แจกมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวช้ีวัดการส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นขอบข่ายเน้ือหาที่จะพัฒนาผู้สูงอายุ ขอให้นําไปศึกษาด้วย 
 ที่ประชุมดําเนินการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปีพร้อมกันต่อไป ดังนี้ 
  - หน้า 27 - 29 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ ค่านิยม 12 ประการ ยังไม่ครอบคลุมนัก ขอให้กลับไปศึกษาด้วย   
  - หน้า 30 ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ในเรื่อง
รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านทางโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ขอให้สํารวจว่าทุกตําบล ทุกศูนย์การ
เรียนสามารถใช้ได้หรือไม่ 
  - หน้า 31 เรื่องคูปองการศึกษา ซึ่งขณะน้ียังไม่มีระเบียบที่เก่ียวข้องและระเบียบการ
เบิกจ่ายเพ่ือปฏิบัติได้  จึงให้ไปสร้างเครือข่ายคูปอง เช่น เครือข่ายเร่ืองของอาชีพ โดยผู้เรียนสามารถเรียน
กับแหล่งเรียนรู้ที่ประกอบอาชีพน้ันได้โดยตรง เป็นต้น 
  - หน้า 32 - 36 เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางการ
ดําเนินงานซึ่งได้กําหนดไว้แล้ว 
  - หน้า 34 เรื่องการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีรูปแบบกิจกรรมไว้ 
4 แผนงาน การส่งเสริมองค์กรในสังคมเพ่ือจัดหรือให้บริการการอ่าน และการส่งเสริมการอ่านในชุมชน   
  - หน้า 37 การพัฒนาครู  ซึ่งได้มอบให้นางสาวประภาภรณ์ คําโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอแม่ออน เขียนโครงการเรื่องน้ี ขอให้นําเสนอให้ที่ประชุมทราบด้วย 

นางสาวประภาภรณ์ คําโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ออน  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 จากการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่งเมื่อจบการ
พัฒนาต้องมีการนําเสนอโครงการพิเศษ จึงได้นําเสนอเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาครูและได้หารือกับ
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.  จังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาครู กศน.ตําบลต้นแบบ ซึ่งจะเป็นไปตามเล่ม
แผนปฏิบัติการ โดยจะพัฒนาครู กศน.ตําบลให้มีลักษณะเป็นhFacilitatorhคือผู้ที่ประสานงานจัด
กระบวนการเรียนรู้  ซึ่งจะได้รับงบประมาณในการจัดจาก สสส. ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเขียนโครงการ หาก
เสร็จสิ้นแล้วจะนําเสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.  จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอีกคร้ัง 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ได้กล่าวกับผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ออนไว้ว่าในปีน้ีต้องการจะสร้างครู กศน.ตําบลให้เป็น 
Facilitator และในปีต่อไปในเรื่องเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล จึงมอบหมายให้เขียนโครงการดังกล่าว 

 ที่ประชุมดําเนินการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปีพร้อมกันต่อไป ดังนี้ 
  - หน้า 43 เรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนากลุ่มอาชีพ ซึ่ง กศน.ดําเนินการเรื่องอาชีพ
มามากเป็นการฝึกทักษะพ้ืนฐาน สําหรับในปีน้ีจะเน้นให้คนที่มีอาชีพอยู่แล้วให้มีอาชีพที่ดีย่ิงขึ้น เป็นการต่อ
ยอดอาชีพให้ดีย่ิงขึ้น ตามรูปแบบของ Mini MBA โดยให้จัด กศน.อําเภอละ 1 – 2 อาชีพตามศักยภาพ 
  - หน้า 45 ศูนย์อาเซียน โดยเล่มแผนปฏิบัติการน้ีได้กําหนดการดําเนินการ รูปแบบ
กิจกรรม กศน. แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
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นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม  แจ้งเรื่อง ดังนี้ 

4.4  เรื่องคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ร่วมประชุมประธานกลุ่มศูนย์จังหวัด ซึ่งได้นําประเด็นน้ี
มาหารือในที่ประชุม ซึ่งท่านเลขาธิการ กศน.ได้เน้นย้ํา ดังน้ี 
  1) อัตราการเข้าสอบและอัตราของผู้มีสิทธิสอบ พบว่ามีอัตราการเข้าสอบและมีสิทธิสอบ
ค่อนข้างตํ่า ซึ่ง กศน. มีการจัดพิมพ์ข้อสอบเต็มจํานวน แต่มีผู้เข้าสอบน้อยทําให้สูญเสียเงินไปหลายล้าน
บาททั่วประเทศ ขอให้วางแผนกับครูในแต่ละตําบลว่าจะดําเนินการอย่างไรให้มีอัตราเพ่ิมมากขึ้น อาจจะมี
การกําหนดมาตรการให้ชัดเจน เช่น มีการกําหนดฐานอัตราการเข้าสอบให้เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม โดยสํารวจ
ว่าเดิมแต่ละตําบลมีอัตราการเข้าสอบเท่าไหร่ และกําหนดมาตรการกับครูในการเพ่ิมอัตราการเข้าสอบใน
แต่ละภาคเรียน 
  2) คะแนนสอบปลายภาค มีความสําคัญในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ หากได้ 5 คะแนน หมายถึงสอบปลายภาคได้ไม่น้อยกว่า 30 % ของคะแนนเต็ม 
สําหรับหลักสูตรใหม่ หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมให้ผ่านได้ 

นายนิติธร เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การแก้ปัญหาอัตราการเข้าสอบและผู้มีสิทธิสอบซึ่งมีปัญหามากมาย ในส่วนของ กศน.อําเภอเมือง
ได้พยายามแก้ปัญหามาโดยตลอด โดยจัดสนามสอบให้จํานวน 25 - 30 ห้อง และจัดสนามสอบถึง 8 สนาม 
แต่พบว่าในแต่ละห้องมีคนเข้าสอบน้อยมาก บางห้องมี 7 - 10 คน ซึ่งควรจะลดจํานวนสนามสอบและห้อง
สอบแต่ก็ไม่สามารถทําได้  จึงได้ต้ังสมมุติฐานว่าคนที่ลงทะเบียนมีตัวตนหรือไม่ โดยกําหนดว่าหากมีคน
ลงทะเบียนต้องส่งรายช่ือมาให้งานทะเบียนตรวจสอบก่อน ให้เซ็นช่ือในใบคําร้องขอลงทะเบียน และ
กําหนดวันที่ชัดเจนในการส่งกลับ ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผลมากนัก  นอกจากน้ี มีการกําหนดให้
รายงานการเข้าพบกลุ่มก่อนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ถ้าเวลาพบกลุ่มไม่พอก็จะตัดสิทธิไม่สามารถเข้า
สอบได้ ซึ่งได้มีข้อสังเกตว่าตลอดภาคเรียน 18 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์ครูได้ดําเนินการพบกลุ่มตามแผนการ
สอนหรือไม่  พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้นอกเหนือจากแผนการจัดการเรียนรู้จะมีมากกว่าในแผนเพราะเป็น
เรื่องนโยบายสั่งการ เช่น การจัดกิจกรรมเร่ืองค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมลูกเสือ เป็นต้น และการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านทางโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) กับแผนการเรียนรู้ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สําหรับเรื่องคะแนนสอบปลายภาคทําได้ไม่ถึง 50-60 % เป็นเพราะคนออกข้อสอบได้ออกข้อสอบตาม
เน้ือหาในหลักสูตรเป็นหลัก ไม่ได้นําเรื่องการพบกลุ่มและการทํากิจกรรมมาออกข้อสอบ จึงขอต้ังประเด็นไว้
ว่าจะกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป 

นางสุนันท์ นาหลวง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 ในฐานะที่เคยเป็นครูของ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่และทํางานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาโดยตลอด 
ยังมีอีกมาตรการหน่ึงของ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ คือใครที่ขาดสอบสองภาคเรียน จะไม่ให้ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนต่อไป แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้  เมื่อมาเป็นผู้บริหารมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมของครู 
การพบกลุ่ม และการจัดการเรียนการสอนอาจจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพราะหากนักศึกษาต้ังใจมาเรียน 
เมื่อเรียนแล้วได้สิ่งดี ๆ กลับไปบ้างก็จะมาเรียนอย่างต่อเน่ือง แต่หากต้ังใจมาเรียนแล้วไม่มีกิจกรรมอ่ืนใด
นอกจากใบงานนักศึกษาก็เหมือนมาเรียนแล้วไม่ได้อะไร  หากกระบวนการพบกลุ่มและการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจเมื่อนักศึกษามา
เรียนอย่างต่อเน่ืองก็จะได้ประโยชน์เพราะหากนักศึกษาไม่สนใจมาเรียนก็จะไม่รู้กําหนดการสอบและ
กําหนดการต่าง ๆ จึงเป็นความตระหนักของครูในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว   
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นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 - ที่ผ่านมาการพบกลุ่มแต่ละแห่งมีเพียง 10-15 คน บางกลุ่มอาจมี 20 คน ในการลงทะเบียน       
มีผู้ลงทะเบียน 60 คน แต่มีคนลงทะเบียนที่มีตัวตนจริงหรือไม่ ปัญหาคือครูไม่มีจิตใจของความเป็นครู     
ซึ่งหากคิดว่าการที่จํานวนนักศึกษาที่มาพบกลุ่มลดลงเรื่อย ๆ เป็นการลดภาระในการสอน ครูควร            
มีจรรยาบรรณในการสอนด้วย  

- ครูไม่รู้จะสอนอย่างไรและสอนไม่ได้ โดยเฉพาะในวิชาที่ยาก เช่น  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ในระดับ ม.ปลาย จึงให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านทางโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV)  

- จากการประชุมประจําเดือนของ กศน.อําเภอแม่ริม ที่ผ่านมา ได้แจ้งครูให้ตระหนักในหน้าที่ และ
ได้นําเรื่องการประเมินเพ่ือต่อสัญญามาเป็นข้อกําหนดด้วย เพ่ือให้ครูรู้จักสร้างงานให้ตนเองเพ่ือต่อสัญญา
และต้องตระหนักถึงการทํางานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับด้วย 

- สถิติการขาดสอบและการลงทะเบียนซ้ําซึ่งเป็นเรื่องยากครูก็จะไม่ทําเพราะแก้ไขไม่เป็นหากการ
ใช้โปรแกรม IT สามารถสั่งให้แยกข้อมูลดังกล่าวได้ก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้พิจารณาที่ง่ายต่อการบริหารมากขึ้น 

นายวัชระ  พันธุ์ผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 ข้อกําหนดเรื่องครู 1 คน ต่อนักศึกษาจํานวน 60 คน เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและเป็นปัญหาที่
แก้ไขไม่ได้  แต่เดิมที่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน อัตราการขาดสอบน้อยกว่าปัจจุบันที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นปัญหาที่ค้างคาที่ต้องช่วยกันระดมแก้ไขปัญหาว่าความจริงนักศึกษาที่มีตัวตนมีจํานวน
เพียง 20-30 คน ไม่ใช่การขาดสอบแต่เป็นเพราะนักศึกษาไม่มีตัวตนจริง 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 - ปัจจุบันครู กศน.มีความมั่นคงได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสม มีกําลังใจ
ในการทํางานแต่ผลงานแย่ลง จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องกํากับดูแล หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เรื่องจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงดังกล่าวให้ได้ ซึ่งในอดีตครู 1 คน มีนักศึกษาเกือบ 100 คน แต่
ปัจจุบันให้มีนักศึกษาเพียง 60 คน แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้ จึงยอมไม่ได้เรื่องน้ี ต้องรับผิดชอบและต้องไป
ดูแล จัดการให้ได้ ไม่ให้ครูมีพฤติกรรมหลอกลวงในเรื่องน้ี 

- ในการสอบปลายภาค ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตํ่า อาจเป็นเพราะการรับสมัครครูที่
รับคนจบจากทุกสาขา  ทําให้เราต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะครูไม่สามารถสอนได้ ดังน้ัน เงินงบประมาณ
พัฒนาผู้เรียน ให้เน้นด้านวิชาการโดยดําเนินการหาวิทยากรมาสอนเสริมในวิชาที่ยากที่ครูไม่สามารถสอนได้
ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของครูซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ 

- นักศึกษามาพบกลุ่มน้อยอาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่มีตัวตน หรืออาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่
ศรัทธาครู จึงขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ตรวจสอบแก้ไขให้ได้  

ว่าที่ร้อยตรี เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าวสามารถใช้กระบวนการนิเทศติดตามเข้ามาแก้ปัญหาได้ เพราะครู
บางคนไม่มีทักษะในการเป็นครู สอนไม่เป็นแม้มีแผนการสอน  และในการประเมินครูเรื่องการสอนไม่เป็นไม่
มีผลต่อการประเมิน ไม่สะท้อนถึงศักยภาพของครู จึงควรปรับเกณฑ์การประเมินและส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องคุณภาพ  นอกจากน้ี ผู้บริหาร หัวหน้างาน และครูพ่ีเลี้ยงได้มีการออกนิเทศหรือไม่ มีการใช้ข้อมูลใน
การพัฒนาหรือไม่  จํานวนผู้มีสิทธิสอบและผู้สอบผ่าน มีผลต่อการประเมินหรือไม่ ควรมีการบริหารเชิง
นโยบาย  มีเครื่องมือในการประเมินโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและกําหนดเกณฑ์ในการต่อสัญญาจ้างครู
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีผลต่อการต่อสัญญาจ้างครูด้วย  และผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธ
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หน้าที่ที่ต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  การเข้าสอบ และต้องมีข้อมูลทั้งหมดว่ามีก่ีตําบล  แต่ละตําบล
มีนักศึกษาเท่าไหร่   

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม มอบให้นายวิรัตน์ 
คงดี กล่าวถึงเรื่องโปรแกรม ITW ดังน้ี 

นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 - โปรแกรม ITW จะสามารถบอกข้อมูลได้อย่างหลากหลาย สามารถดูในมิติของข้อมูลใดก็ได้ทั้ง   
46 แบบ  เช่น การลงทะเบียนจําแนกตามเพศ   วิชาที่ลงทะเบียน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
เกรดเฉลี่ยระดับคน  ระดับสถานศึกษา ระดับอําเภอ  ข้อมูลเหล่าน้ีผู้บริหารสามารถดูได้ทั้งหมด  นอกจากน้ี
สามารถแปลงข้อมูลเป็น Excel เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ หากนายทะเบียนของสถานศึกษามีความรู้
เรื่องโปรแกรมจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย 

- การสอบ N-Net  คะแนนระหว่างภาคเรียนเต็ม 60 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนเฉล่ีย 53-55 
คะแนน แต่คะแนนสอบปลายภาค เต็ม 40 คะแนน นักศึกษาทําได้ไม่ถึง 20 คะแนน จึงทําให้คะแนนเก็บ
มากแต่คะแนนสอบน้อย ส่งผลถึงคะแนนสอบ N-Net แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิตํ่า 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม กล่าวสรุป ดังน้ี 
 ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุกแห่งใช้ข้อมูลเพ่ือพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

4.5 นโยบายการศึกษาระดับ ปวช.  
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีคนเรียนระดับ ปวช.มากขึ้น ซึ่งคนที่ศึกษา
ในระบบ ม.ต้น และม.ปลาย ทั้งประเทศมีประมาณ 400,000 คน จบการศึกษานอกโรงเรียน 40,000 คน 
ซึ่งจะทําอย่างไรที่จะเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก กศน.ที่เรียนจบ ม.ต้น จํานวน 40,000 คนดังกล่าว 
ศึกษาต่อในสายอาชีพ ระดับ ปวช. ของ กศน. 

นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 การเปิดสอนระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ พบว่าติดเง่ือนไขการเรียนที่กําหนดว่าต้องมีการ
ประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และต้องมีอาชีพที่มั่นคง จึงทําให้ยากในการดําเนินการ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

4.6 คํารับรองปฏิบัติราชการ  
  การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กําหนด 
ซึ่งสํานักงาน กศน.ให้ความสําคัญกับเรื่องน้ี จึงขอให้ที่ประชุมดูจากเอกสารที่แจกให้ไปพร้อมกัน ดังน้ี 
  - หน้า 3 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวช้ีวัด เพ่ือใช้ในการให้นํ้าหนักคะแนน (ร้อยละ) 
  - หน้า 5-8 เป็นคะแนนที่สํานักงาน กศน.คาดหวัง  
  - หน้า 9 เป็นรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดแต่ละตัว  
  - หน้า 14 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละของการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและทักษะชีวิต  
  - หน้า 18 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
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  - หน้า 20 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 
  - หน้า 27 ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา (ETV) ผ่านระบบออนไลน์ ตัวช้ีวัดที่ 1.3 เกณฑ์การให้คะแนนตามจํานวนผู้ใช้งาน (Unique IP) 
ทั้งหมดของแต่ละจังหวัด การนับ IP จะนับ 1 เครื่องต่อ 1 IP จะดูก่ีครั้งก็ได้ 1 IP   
  - หน้า 28 ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ได้ โดยหน่วยวัดความสําเร็จคือร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําความรู้ไปใช้ได้ 
  - หน้า 29 เป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของจังหวัด 
  - หน้า 30 เป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของอําเภอ 
  - หน้า 31 เป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของตําบล   

 ที่ประชุมรับทราบ 
  จากน้ันผู้ อํานวยการ กศน.อําเภอทุกแห่งได้ลงนามในคํารับรองปฏิบัติราชการกับ
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

5.1 การสนทนากลุ่มเรื่องหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จะดําเนินการสนทนากลุ่ม เรื่องหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับ
สูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ
สนทนาในกลุ่มศูนย์หล่ายดอย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน. จังหวัด  ศึกษานิเทศก์จังหวัด และบุคลากรอ่ืน ๆ  จึงขอมติเห็นชอบพิจารณาบุคคลเข้าร่วมการ
สนทนาดังกล่าว  
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 

  - ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เรื่อง หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของจังหวัดเชียงใหม่  มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังน้ี 
  1. ผู้ อํานวยการ กศน .อําเภอ จํานวน 2 คน มอบให้ นายวรวัฒน์ สินธพานนท์ 
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม และนายนิติธร เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  2. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.อําเภอแม่ริม / กศน.อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 
  3. ครู กศน. ตําบล จํานวน 1 คน มอบให้ กศน. ตําบลสันทราย 
  4. ครูประจํากลุ่ม จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.อําเภอแม่ริม / กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  5. กรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.อําเภอสารภี 
  6. นักศึกษาระดับประถมศึกษา (กําลังศึกษา หรือจบแล้ว) จํานวน 2 คน มอบให้ กศน.
อําเภอแม่ริม และ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  7. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กําลังศึกษา หรือจบแล้ว) จํานวน 2 คน มอบให้ 
กศน.อําเภอแม่ริม และ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่     



~ 14 ~ 
 
  8. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กําลังศึกษา หรือจบแล้ว) จํานวน 2 คน มอบให้ 
กศน.อําเภอแม่ริม และ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่     
  9. ผู้ปกครอง จํานวน 5 คน มอบให้ กศน.อําเภอสันทราย จํานวน 3 คน และกศน.อําเภอ
หางดง จํานวน 2 คน 
  10. นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาทํางาน จํานวน 5 คน มอบให้ กศน.
อําเภอ   สันทราย จํานวน 3 คน มอบให้ กศน.อําเภอหางดง จํานวน 2 คน 
 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เรื่อง การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ของจังหวัดเชียงใหม่ มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังน้ี 
  1. ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ  (ที่เป็นศูนย์เทียบระดับ) จํานวน 3 คนมอบให้ นายจารุเศรษฐ์ 
อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย นายวัชระ พันธ์ุผจญ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสันกําแพง 
และนายพิสุทธ์ิ คงพันธ์ุ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง 
  2. ครู กศน. ตําบล จํานวน 1 คน มอบให้ กศน. อําเภอสันกําแพง 
  3. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (เช่น เจ้าหน้าที่งานพ้ืนฐานอําเภอ) จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.
อําเภอสันป่าตอง 
  4. ครูที่ปรึกษา จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.อําเภอสันป่าตอง 
  5. นักศึกษาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับขั้นสูงสุด (ผ่านครบ 9 รายวิชา) จํานวน 1 คน 
มอบให้ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  6. นักศึกษาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับขั้นสูงสุด (ผ่านบางรายวิชา) จํานวน 1 คน มอบ
ให้ กศน.อําเภอสันป่าตอง 
  7. นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่นักศึกษาทํางาน หรือปฏิบัติงาน  จํานวน 1 คน 
มอบให้ กศน.อําเภอสันกําแพง 
  8. ผู้ปกครอง จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  9. ผู้นําชุมชนที่เก่ียวข้อง จํานวน 1 คน มอบให้ กศน.อําเภอสันทราย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
นางนฤมล พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

5.2 การแจกทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบาก ประจําปี 2558 
 การแจกทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบาก ประจําปี 2558 จํานวน 2,230 ทุน ครั้งแรกจะ
แจกทุน 50% จํานวน 1,115 ทุน โดยจะเริ่มดําเนินการแจกทุนการศึกษาระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคม 
2558 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 งวดที่ 1 จํานวน 10 อําเภอ  ประกอบด้วย 
  1. กศน.อําเภอจอมทอง                  
  2. กศน.อําเภอเชียงดาว       
  3. กศน.อําเภอดอยเต่า      
  4. กศน.อําเภอฝาง      
  5. กศน.อําเภอแม่แจ่ม      
  6. กศน.อําเภอแม่แตง      
  7. กศน.อําเภอแม่วาง      
  8. กศน.อําเภอสะเมิง      
  9. กศน.อําเภอฮอด จํานวน 90 ทุน  
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  10. กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 2 ทุน  

 งวดที่ 2  จํานวน 6 อําเภอ ประกอบด้วย 
  1. กศน.อําเภอพร้าว  
  2. กศน.อําเภออมก๋อย  
  3. กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
  4. กศน.อําเภอเวียงแหง  
  5. กศน.อําเภอแม่อาย  
  6. กศน.อําเภอไชยปราการ 

 มติที่ประชุมเห็นชอบกําหนดการแจกทุนในงวดแรก ดังน้ี  
   วันที่ 18 มีนาคม 2558  
    - ช่วงเช้าที่ กศน.อําเภอดอยเต่า  
    - ช่วงบ่ายที่ กศน.อําเภอฮอด 
   วันที่ 19 มีนาคม 2558 
    - ช่วงเช้าที่ กศน.อําเภอแม่แตง  
    - ช่วงบ่ายที่ กศน.อําเภอสะเมิง 
   วันที่ 20 มีนาคม 2558  
    - ช่วงเช้าที่ กศน.อําเภอฝาง  
    - ช่วงบ่ายที่ กศน.อําเภอเชียงดาว 
   วันที่ 26 มีนาคม 2558  
    - ช่วงเช้าที่ กศน.อําเภอจอมทอง  
    - ช่วงบ่ายที่ กศน.อําเภอแม่วาง 
 วันที่ 27 มีนาคม 2558  

       - กศน.อําเภอแม่แจ่ม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
นางนฤมล พรมมหาราช  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

5.3 การประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  การประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการในระดับภาคเหนือ จะจัดขึ้นที่ สถาบัน กศน. 
ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง ในวันที่ 23 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอให้ 
กศน.อําเภอ บริหารจัดการเร่ืองงบประมาณ แล้วแจ้งสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ทราบ ส่วนการ
ประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการในระดับจังหวัด ขณะน้ีกศน.อําเภอจอมทอง ได้มีการอัพโหลดเพลง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่ใช้ในการแข่งขันลงใน YouTube แล้ว สามารถเข้าไปดูได้ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
นางนฤมล พรมมหาราช  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 

5.4 การจัดการศึกษาทางไกล 
  การจัดการศึกษาทางไกล ได้ขยายเวลารับนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั่วประเทศจากเดิม 
2,000 คน เพ่ิมเป็น 6,000 คน  เพ่ิมขึ้นจังหวัดละประมาณ 100 คน หากมีนักศึกษามาสมัครขอให้มาย่ืน
เอกสารด้วยตนเอง 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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